

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9 – 2023

Cuốn sách: Vì một hành tinh xanh

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa toàn thể các em HS !

Để mở đầu chương trình giới thiệu sách hôm nay, là một số câu hỏi có thưởng. Các bạn có sẵn sàng trả lời các câu hỏi để nhận quà tặng của thư viện chưa nhỉ?

Vậy chúng ta cùng bắt đầu với câu hỏi số 1.

Câu 1: Bạn hãy cho biết Môi trường là gì?

Trả lời:

"Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).

Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội...

Câu 2: Bạn có biết Ngày thế giới không hút thuốc lá là ngày nào không?

Trả lời: Các em có biết không

Một điếu thuốc lá sản sinh ra 500 mililit khói, trong khói thuốc lá chứa hơn 3000 chất hoá học trong đó có 20 chất đã được xác nhận là gây bệnh ung thư. Để thúc đẩy phong trào bỏ thuốc lá, thế giới đã chọn ngày 31 tháng 5 hàng năm làm "**Ngày thế giới không hút thuốc lá**".

Câu 3: Ngày Môi trường thế giới được kỉ niệm vào ngày tháng năm nào?

Trả lời:

Ngày Môi trường thế giới được kỷ niệm vào ngày 5 tháng 6 hàng năm Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sáng lập Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 1972, đánh dấu ngày khai mạc Hội nghị Stockholm về Môi trường con người. Đây cũng là ngày Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc ra đời.

Câu 4: Bạn hãy cho biết ý nghĩa của Ngày Trái đất

Trả lời:

Kể từ năm 1970, ngày 22/4 được lấy làm Ngày Trái Đất để nhắc nhở mọi người về việc nâng cao ý thức bảo vệ trái đất.

Trong ngày này mọi người tích cực làm những công việc giúp bảo vệ trái đất như trồng cây xanh, dọn rác thải hay lớn hơn là tham gia vào giờ Trái Đất để tiết kiệm điện, từ đó tiết kiệm các nguồn nguyên liệu trên trái đất.

Câu 5: Em có thể nêu một số việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường xung quanh?

Trả lời:

- Tiết kiệm điện, Tiết kiệm nước, ko được chặt phá rừng, cây xanh..
- Dọn dẹp, vệ sinh môi trường xung quanh, không xả rác bừa bãi
-

Các em thân mến, có rất nhiều việc làm thậm chí là những việc làm rất nhỏ như không vứt rác ra môi trường xung quanh hay khóa vòi nước lại nếu không sử dụng. Chính những việc làm tuy nhỏ đó của các em cũng đã góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Đó chính là thông điệp mà cô muốn gửi đến các em trong phần giới thiệu sách hôm nay.

Trên tay cô là cuốn sách Vì một hành tinh xanh, tác giả Nguyễn Thanh Hà biên soạn. Cuốn sách có khổ giấy 13x19 cm với 194 trang do NXB phụ nữ ấn hành năm 2009. Cuốn sách được trang trí bìa bằng một hình quả cầu bao phủ bởi một màu xanh với kí hiệu sách là STK.

Các em thân mến, Khi loài người mãi mê xây dựng cho mình những thành phố nguy nga tráng lệ với những bê tông, sắt thép thì màu xanh cũng dần biến mất. Trong những thôn làng đang ngày càng hiện đại hóa, màu xanh cũng dần lùi xa. Khi con người làm chủ thế giới thì môi trường sống và con đường tương lai cũng thường xuyên bị đe dọa.

Đã đến lúc loài người chúng ta phải thức tỉnh, phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với màu xanh trên Trái đất.

Cuốn sách Vì một hành tinh xanh đã được tác giả chỉ ra rất nhiều việc nhằm bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm như:

- Hãy sử dụng làn đi chợ
- Đi bộ, đi xe đạp
- Không đốt pháo

- Sử dụng giấy hai mặt
- Tiết kiệm lương thực
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước....

Và còn rất nhiều việc làm khác giúp bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các bạn học sinh hãy đến thư viện và tìm đọc cuốn sách Vì một hành tinh xanh của tác giả Nguyễn Thanh Hà để biết thêm về các việc làm giúp bảo vệ môi trường nhé.

Các em thân mến.

Chúng ta chỉ có một Trái đất, chính vì vậy nhân loại cần phải chung tay bảo vệ vì đó là môi trường sống của chúng ta.

Chương trình giới thiệu sách của thư viện đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô giáo và các bạn.